



องค์การสตรีชาวกะเหรี่ยงเรียกร้องการพินิจกำลังเพื่อทางออกที่ยั่งยืนสำหรับผู้ลี้ภัย เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก พ.ศ. 2563

เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก 20 มิถุนายน 2563 องค์การสตรีชาวกะเหรี่ยง (Karen Women's Organization) หรือ KWO ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อทางออกที่ยั่งยืน ซึ่งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัยกว่า 90,000 คน ผู้ได้ตื่นต่อผู้กับความยากลำบากในศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนไทย-พม่ามาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และขอประณาม การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเป็นระบบทั้งในรัฐกะเหรี่ยง และในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ในประเทศพม่า

ตามมาตรฐานระหว่างประเทศของสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัยมีสามหนทาง คือ การตั้งถิ่นฐานใหม่ การกลับคืนถิ่นฐานโดยสมัครใจ และการผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมประเทศผู้รับ ซึ่งเมื่อกระบวนการ ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามหยุดชะงัก การกลับคืนถิ่นฐานในประเทศพม่าก็เป็นทางเลือกที่เหลืออยู่สำหรับบางคน ทว่าการดำเนิน การกลับเป็นไปอย่างล่าช้า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีผู้ลี้ภัยเพียงพันกว่ารายเท่านั้นที่สมัครใจ และสามารถเดินทาง กลับประเทศ ได้อย่างเป็นทางการ จำนวนอันน้อยนิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ยังคงเลือกความมั่นคง และปลอดภัย ในค่าย ผู้ลี้ภัยมากกว่าความไม่แน่นอนและอันตรายที่อาจรอคอยอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง ขณะนี้จึงถึงเวลา ที่เราจะต้องหันไปพิจารณาทาง เลือกเดียวที่เหลืออยู่ นั่นคือ การผสมกลมกลืนกับสังคมประเทศผู้รับ ซึ่งในกรณีของเราก็คือ ประเทศไทย

KWO ชื่นชมในความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลไทยและสังคมไทยที่ได้อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในประเทศได้อย่างปลอดภัยตลอดมา ผู้ลี้ภัยที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหลายประเทศบนโลกนี้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศผู้รับเป็นอย่างมาก ทัก ษะทั้งหลายของผู้ลี้ภัยบนชายแดนไทย ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยเช่นกัน การธำรงรักษาศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ของผู้ลี้ภัยจะเป็นไปได้เมื่อเราได้รับโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ลี้ภัยต่างปรารถนาที่จะทำงานเลี้ยง ครอบครัวยุติได้อย่างถูกกฎหมาย เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ลี้ภัยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกศูนย์พักพิงได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อที่จะได้เลี้ยงครอบครัว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย

นางสาวเกอะญอพอ เลขานุการ KWO กล่าวว่า “ประเทศไทยออกใบอนุญาต ทำงานให้แก่แรงงานข้ามชาตินับ ล้าน เพื่อให้ พวกเขา ได้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย ผู้ลี้ภัยซึ่งอาศัยอยู่ในขอบเขตชายแดนไทยควรจะได้รับโอกาสเดียวกันนี้เช่นกัน เราหวังว่ารัฐบาลไทยจะมีความเห็นอกเห็นใจและเปิดรับต่อข้อคิดเห็นนี้ เพื่อสิทธิมนุษยชนและการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของผู้ลี้ภัย”

การตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่าเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 และดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี การลดความช่วยเหลือได้เพิ่มความตึงเครียดให้แก่ชุมชนผู้ลี้ภัยเป็นอย่างยิ่ง เราต่างดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่ และองค์กรชุมชนของเราก็พยายามทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนดังกล่าวอย่างไม่ย่อท้อ ความหวั่นวิตกต่อโควิด-19 เพียงเผยให้เห็นถึง ความ ประบาง ของ สถาน การณ์ผู้ลี้ภัยชัดเจนขึ้น มาตรการการเว้นระยะห่างทาง สังคมและการขอ ให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านไม่สามารถ ปรับ ใช้ได้กับ พวกเรา ซึ่งจำต้องอาศัยอยู่อย่างแออัดในพื้นที่ปิด การจำกัดวิถีการดำรงชีพ อาหาร และการเดินทางเคลื่อนย้ายยิ่งแสดงให้เห็นว่า ทุนสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่ออํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความสำคัญจำเป็นเพียงไร

KWO ขอเรียกร้องให้ผู้บริจาค หน่วยงานสหประชาชาติ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกันสนับสนุนรัฐบาลไทย ในการ เปิดทางให้การผสมกลมกลืนกับสังคมไทยได้เป็นทางออกที่ยั่งยืนของผู้ลี้ภัยบนชายแดนไทย -พม่า นอกจากนี้เรายังขอ เรียกร้อง ให้มีการจัดสรรการสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ซึ่งทาง ออกที่ยั่งยืนยังมิได้เกิดขึ้นจริงนี้

เราเป็นมนุษย์ เราสมควรที่จะได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและความหวาดกลัว

Media Contact

Naw K'nyaw Paw - KWO General Secretary
For English and Karen: +66 810295503

Naw Alice - KWO Vice Chair
For Karen and Burmese: +66 988 143294